



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง โทร ๐๔๕ - ๘๖๓๐๐๗  
ที่ อบ ๙๑๗๐๑/- วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เพื่อพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง

ตามคำสั่ง อบต.ไหล่ทุ่ง ที่ ๕๓๑ /๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตาม  
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ลงวันที่ ๗ ตุลาคม  
พ.ศ.๒๕๖๒ โดยให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่พิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ เพื่อให้สอดคล้อง  
กับสถานการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ โดยคณะกรรมการได้ทำการประชุมเพื่อทบทวน  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการ  
เพิ่มเติม หรือยกเลิก ในบางโครงการหรือแผนงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
สรุปได้ ดังนี้

กองการศึกษาฯ : ขอเสนอการทบทวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
โครงการในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ คือโครงการแข่งขันกีฬา  
เยาวชนด้านกายยาเสพติด ซึ่งมีมาทุกปี เห็นควรที่จะยกเลิกโครงการนี้หรือไม่  
มติที่ประชุม เห็นว่าโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านกายยาเสพติด นั้นมีประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชนเป็น  
อย่างมากเพราะเด็กและเยาวชนจะได้หันมาเล่นกีฬามากขึ้นไม่ปล่อยเวลาว่างไปมั่วสุมเสพยาเสพติด จึงเห็นควรให้  
ยังคงโครงการนี้ไว้และดำเนินการต่อเนื่องทุกปี

กองการศึกษาฯ : ขอเสนอการทบทวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
โครงการในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ คือโครงการส่งเสริมศิลปะมวย  
ไทย ซึ่งเห็นควรที่จะเพิ่มโครงการนี้หรือไม่

มติที่ประชุม เห็นว่าโครงการส่งเสริมศิลปะมวยไทย นั้นมีประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชนเป็นอย่างมากเพราะ  
มวยไทยเป็นศิลปะการป้องกันตัวประจำชาติไทยของเราเพราะฉะนั้นจึงสมควรส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะและศิลปะ  
แม่ไม้มวยไทยให้กับเด็กและเยาวชนและอีกอย่างเด็กและเยาวชน จะได้หันมาเล่นกีฬามากขึ้นไม่ปล่อยเวลาว่างไปมั่ว  
สุมเสพยาเสพติด จึงเห็นควรให้บรรจุโครงการนี้เพิ่มไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ  
๒๕๖๓

สำนักงานปลัด : ขอเสนอการทบทวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
โครงการในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น คือโครงการอบรมป้องกันและควบคุม  
โรคพิษสุนัขบ้า มีมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เห็นควรที่จะยกเลิกโครงการนี้หรือไม่

มติที่ประชุม เห็นว่าโครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า นั้นมีประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชนเป็น  
อย่างมากเพราะโรคพิษสุนัขบ้ายังไม่หายขาดไปจากประเทศไทย จึงเห็นควรให้ยังคงโครงการนี้ไว้และดำเนินการ  
ต่อทุกปี

/สำนักงานปลัด...

สำนักงานปลัด : ขอเสนอการทบทวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร คือโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเกษตรยุคใหม่ ซึ่งตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เห็นควรที่จะยกเลิกโครงการนี้หรือไม่  
มติที่ประชุม เห็นว่าโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเกษตรยุคใหม่ นั้นซึ่งดำเนินการไปแล้วผู้เข้าร่วมโครงการไม่สนใจเข้าร่วมโครงการและไม่นำความรู้จากการอบรมไปต่อยอดให้ไม่เกิดประโยชน์และไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ไม่ทำให้เกิดความคุ้มค่าและไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเห็นควรให้ยกเลิกแผนงานและโครงการนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

  
(นางพิชญ์สิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ผู้ช่วยเลขานุการ

เรียนนายก อบต.ไหล่ม่วง เพื่อโปรดพิจารณา

  
(นายธีรศักดิ์ ปิติพงษ์คำสุณีย์)

ปลัด อบต.ไหล่ม่วง

เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลฯ

ความเห็นของนายก อบต.

ได้พิจารณาแล้ว

ทราบ

ความเห็นอื่น .....

  
(นายเริ่ม จันทรสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ม่วง